
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ (ครั้งท่ี  ๒)  ประจําป ๒๕๖๑ 

วันท่ี    ๑๘   กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

----------------------------------- 

รายช่ือผูมาประชุม 

๑. นายไตรรงค  คําวิเศษณ   ประธานสภาเทศบาล 

๒. นายพงศกร  จินะเสนา   รองประธานสภา 

๓. นายสุธรรม  มุขพันธ    เลขานุการสภา 

๔. นายสมพร  วิชิตบุตร   สมาชิกสภาเทศบาล 

๕. นายอํานวย  หลิมปานนท   สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. นายณรงค  กออินทร   สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นายราเหม  ไชยสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาล 

๘. นายทวีศักดิ์  เรืองณรงค   สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายมานิตย  จิตจํานงค   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐. นายจํารัส  ดวงจิตต    สมาชิกสภาเทศบาล 

ผูลาการประชุม 

๑. น.ส.ขวัญใจ  กุลพัฒนโสภณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายวรวุฒ ิ  ทรงยศ    นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร 

๒. นายสุขชัย  เกาทัณฑ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๓. นางติ๋วรัตน  ตันพงศเจริญ   ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๔. นายธนภัท  ประทีป ณ ถลาง   รองปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๕. นายประพิษ  หนูเพชร    ผอ.กองชาง 

๖. นางวิไลลักษณ แซตัน    ผูอํานวยการกองคลัง 

๗. นางนฤมล  ณรงคทอง   ผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ 

๘. น.ส.สุจินดา  กองแกว    หัวหนาสํานักปลัด 

๙. นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ   รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
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๑๐. น.ส.เสาวลักษณ จงหวัง    หัวหนาฝายสงเสริมและสวัสดิการฯ 

๑๑. น.ส.ทิวาพร  ศรีบูรณ    หัวหนาฝายพัฒนารายได 

๑๒. น.ส.ธารีรัตน  เวชพราหมณ   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

๑๓. น.ส.สุลวีรรณ งามแปน    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๔. นางธนัญกร  เอกชัย    เจาพนักงานธุรการ 

๑๕.  น.ส.สุนสิา  สวยสุน    ผช.นักวิเคราะหฯ 

๑๖. น.ส.วีรฐัา  วงศเสรี    ผช.เจาพนักงานธุรการ 

๑๗. นายธีรวัฒน  ดุสงัด    ผช.นักประชาสัมพันธ 
 

เริ่มประชุม    เวลา ๐๙.๓๐ น. 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี๑๓) 

พ.ศ.๒๕๕๒มาตรา ๒๗ การประชุมสภาเทศบาลตองมีสมาชิกสภา

เทศบาล  มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู จึงจะ

เปนองคประชุม   บัดนี้ มีทานสมาชิกเทศบาลตําบลศรีสุนทร เขาประชุม 

จํานวน ๑๐ ทานจึงถือวาครบองคประชุมแลว กอนท่ีทานประธานสภา

เทศบาลตําบลศรีสุนทรจะเปดประชุมผมขอเรียนเชิญทานประธานสภา

เทศบาลตําบลศรีสุนทร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปด

ประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สวัสดีทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร คณะผูบริหาร หัวหนาสวน

ราชการ และผูเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร            

ทุกทาน  ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายไตรรงค (ประธานสภา) เรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบมีดังนี ้

๑. ขอเชิญเปนเกียรติในงานทําบุญเปดอาคารศูนยสุขภาพชุมชนตําบล

ศรีสุนทร ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑  ณ สวนนว            

มินทรราชา ๘๗ พรรษา เวลา ๐๙.๐๐น. 

๒. ขอเชิญรวมโครงการอบรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ในวันพุธท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑             

ณ หองประชุมไวท เฮาส  โรงแรมโบทลากูน รีสอรท สําหรับ

กลุมเปาหมายในโครงการนี้คือ นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุนทร และ

พนักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร  

ท่ีประชุม รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  ๑๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

นายไตรรงค (ประธานสภา) ทานสมาชิกชวยดูเอกสารดวยนะครับ ทานใดจะแกไขขอความสวนใด

หรือไม ถาไมมีขอใหสมาชิกพิจารณารับรองรายงานการประชุม สมาชิก

ทานใดท่ีเห็นวาถูกตองโปรดยกมือครับ 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ ๑๐ คน  ไมเห็นชอบ  - คน   งดออกเสียง  - คน 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 

๒ ประจําป ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  ๑๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ๓.๑ เรื่อง  การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม              

(ฉบับท่ี๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(วาระท่ี ๒)ข้ันแปรญัตต ิ

นายไตรรงค (ประธานสภา) เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการแปรญัตต ิ

นายอํานวย (สมาชิกสภา) เรียนคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน กระผมนายณรงค                  

กออินทรสมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ                

ขอรายงานการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม            

(ฉบับท่ี ๑) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 
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 คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๑)ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบดวย 

๑. นายณรงค  กออินทร   ประธานกรรมการ 

๒. นายสมพร วิชิตบุตร  กรรมการ 

๓. นายมานิตย  จิตจํานง ค  กรรมการ 

๔. น.ส.ขวัญใจ  กุลพัฒนโสภณ  กรรมการ 

๕. นายอํานวย  หลิมปานนท กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการฯ ไดรวมประชุมพิจารณาแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑             

ในวันท่ี ๑๕  กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลตําบลศรีสุนทร ไมมีผูใดขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และคณะ

กรรมการฯไดพิจารณาแลว เห็นวาเหมาะสมไมแกไขใหคงไวตามรางเดิม 

และเห็นวาประมาณการรายรับของงบประมาณรายจาย และประมาณ

การรายจายไดดําเนินการจัดทําไวถูกตองแลว  ตามระเบียบวิธีการ

งบประมาณของเทศบาล จึงมีมติไมแกไขเปลี่ยนแปลงแตอยางใดใหคง

รางเดิมไวทุกประการ 

 คณะกรรมการจึง มีมติ เปนเอกฉันท ใหนํารางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๑) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

นี้  เสนอประธานสภาเทศบาลเพ่ือเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลพิจารณา

ในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ ตอไป 

นายไตรรงค (ประธานสภา) ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติไดรายงานผลการแปร ญัตติ

ร างเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเ พ่ิมเติม(ฉบับ ท่ี๑) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ใหทานสมาชิกรับทราบแลวนั้น ปรากฏวาใน

ระยะ เ วล า ท่ี กํ าหนด ไม มี สมาชิ กท า น ใดยื่ น เ รื่ อ ง ขอแปร ญัต ติ 

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติพิจารณาแลวมีมติใหคงไวตามราง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๑) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ เดิมทุกประการ  เปนอันวาการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ไมมีการ

แปรญัตติ ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี ๓  

ท่ีประชุม รับทราบ 
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 ๓.๒ พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๑) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(วาระท่ี ๓)ข้ันตราเปนเทศบัญญัต ิ

นายไตรรงค (ประธานสภา) ใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบใหสภาทราบ 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๗ ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการ

อภิปรายเวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปรายใหมีเหตุ

อันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะให

ตราเปนเทศบัญญัติหรือไม 

นายไตรรงค (ประธานสภา) ขอมติท่ีประชุมแหงนี้วาสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นควรใหตราเปน                 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๑) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ โปรดยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  คน  ไมเห็นชอบ  - คน  งดออกเสียง   -  คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

 

๓.๓ เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑  มาตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการของสํานักปลัด 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  เชิญนายกชี้แจง 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขอเสนอญัตติเก่ียวกับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําป

พ.ศ.๒๕๖๑ของสํานักปลัดท่ีเหลือจายเพ่ือตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๑ 

รายการ งบประมาณ รวมท้ังสิ้น ๑,๕๗๐,๐๐๐.-บาทโดยมีรายการโอน

เพ่ิม ดังนี้ 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

- คาจัดซ้ือรถยนตตรวจการณ แบบขับเคลื่อน ๔ ลอ ปริมาตรกระบอก

สูบไมต่ํากวา ๒,๐๐๐ ซีซีจํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐.-บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีป(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี

๑) ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ประจําป ๒๕๖๑ 

รายการโอนลดปรากฏตามรายละเอียดแนบทาย 
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ท้ังนี้ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ แกไขเพ่ิมเติมถึงพ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๒๗ ซ่ึงกําหนดวา “การโอน

เงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งเปนรายการใหมใหเปน

อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” ดังนั้นจึงขอเสนอรายการโอนงบประมาณ

หมวดคาครุภัณฑมาตั้งเปนรายการใหม นําเสนอตอท่ีประชุมสภาเพ่ือ

พิจารณา  

นายไตรรงค (ประธานสภา)  สมาชิกทานใดจะสอบถามเชิญได 

นายณรงค (สมาชิกสภา) ขอชมวา สํานักปลัดไดทําเอกสารออกมาใหเห็นชัดเจน คือมีมาตรฐาน

ครุภัณฑในการจัดซ้ือรถดังกลาวแนบมาใหสมาชิกศึกษาดูดวย ตอไปขอให

กองอ่ืนๆทําเปนมาตรฐาน คือใหจัดสงเอกสารมาตรฐานครุภัณฑแนบให

สมาชิกไดดูรายละเอียดดวย และในการซ้ือรถดังกลาว และรถทุกคันของ

เทศบาลฯขอใหมีการลาง ทําความสะอาด ดูแลบํารุงรักษาดวย เพ่ือจะได

ใชงานไดยาวนานและปลอดภัย 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน

ใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  คน  ไมเห็นชอบ  - คน  งดออกเสียง   -  คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉนัท 

 

๓.๔ เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑  มาตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๒ รายการของกองชาง 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  เชิญนายกชี้แจง 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑มาตั้งเปน

รายการใหมโดยโอนเพ่ิมมาตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๒ รายการ 

 ๑.หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ถนนลิพอนใต หมูท่ี ๕ 

ตําบลศรีสุนทร ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน ตั้งไว 

๑,๔๖๗,๐๐๐.-บาท 



-๗- 

 

 ๒.หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง คาจัดซ้ือ

รถบรรทุก(ดีเซล) ๔ WD แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอก

สูบไมตํ่ากวา ๒,๘๐๐๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน แผนงานเคหะและชุมชน งาน

ไฟฟาถนน ตั้งไว ๑,๒๕๒,๙๐๐.-บาท 

 - เปนครุภัณฑท่ีมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณแตตองการคุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชี จึงขออนุมัติตั้ง

งบประมาณ และจัดซ้ือในราคาทองตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซ้ืออยาง

ประหยัด เพ่ือถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/

ว๑๙๘๙ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒  

 ท้ังนี้เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสี่ป พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ โดยโอนลดจากงบประมาณรายจาย

ประจาํป พ.ศ.๒๕๖๑ ดังรายการเอกสานแนบทาย ท้ังนี้โดยอาศัยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แกไขเพ่ิมเติม

ถึง พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๒๗ ซ่ึงกําหนดวา “การโอนเงินงบประมาณรายจาย

ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของ

สภาทองถ่ิน จึงขอเสนอตอสภาเพ่ือพิจารณา 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามเชิญได 

นายพงศกร (สมาชิกสภา) โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ถนนลิพอนใต หมูท่ี ๕ 

ไมทราบมีแบบแปลนใหสมาชิกดูหรือไม และขอใหชี้แจงถึงความจําเปน

เดือดรอนท่ีตองกอสราง และกอสรางบริเวณไหน สําหรับซ้ือรถยนต           

มีความจําเปนอยางไร 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) โครงการกอสรางคูระบายน้ําดังกลาว เปนการกอสรางชวงติดกับคลอง

บางสาดซ่ึงมีอยูชวงหนึ่งท่ียังไมกอสราง ซ่ึงทําใหน้ําไมไหลลงคลอง และ

ฝนตกน้ําจะไหลจากหมูบาน บานสวนเนรมิตไหลลงบนถนน จึงมีความ

จําเปนตองกอสรางโครงการดังกลาว และสําหรับซ้ือรถบรรทุกนั้นปจจุบัน

งานท่ีกองชางรับผิดชอบมีมาก กองชางมีรถคันเดียวไมพอ ซ่ึงชางตอง 

 



-๘- 

 

ออกไปตรวจงาน คุมงานในแตละเขตการปกครองของเทศบาลตําบล                 

ศรีสุนทร จึงจําเปนตองใหมีรถไวปฏิบัติงานเขตละ ๑ คันจึงจะเพียงพอตอ

ปริมาณงานโครงการ 

นายพงศกร (สมาชิกสภา) ตามท่ีนายกเทศมนตรีไดชี้แจงในเรื่องจัดซ้ือรถ ก็เห็นดวย ถือวามีความ

จําเปน เ พ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และตอไปกองชางนาจะ

ดําเนินงานในดานตางๆไดรวดเร็วข้ึน 

นายณรงค (สมาชิกสภา) อยากฝากแจงไปยังพนักงานขับรถทุกคัน ชวยดูแลรักษา ทําความสะอาด

รถดวย  

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน

ใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  คน  ไมเห็นชอบ  - คน  งดออกเสียง   -  คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

 

๓.๕ เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๑   มาตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๒ รายการ 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  เชิญนายกชี้แจง 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑มาตั้งเปน

รายการใหม ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพ่ือจัดซ้ือเครื่องยอยก่ิง

ไม ขนาดไมเกิน ๘ นิ้ว แผนงานสาธารณสุข งานบิการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ

การเกษตรเปนเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมปรากฎ

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  โดยโอนลดจากรายการ

ตางๆท่ีมีงบประมาณเหลือจายตามรายละเอียดแนบทายนี้ ท้ังนี้โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ และ ๓ 

พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ กําหนดวา “การโอนงบประมาณรายจาย

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 



 

-๙- 

 

เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา

ทองถ่ิน 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามเชิญได 

นายณรงค (สมาชิกสภา) งบประมาณเยอะไป ราคาสูงไป และคิดวานาจะเผาไดบางพ้ืนท่ี ซ่ึงความ

จําเปนในดานอ่ืนมีมากกวาไมวาในเรื่องแสงสวางหรืออาคาร สํานักงานท่ี

ตองขยายเพ่ิมเติม 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) ตามท่ีไดเคยไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีเครื่องสําหรับยอยก่ิงไมมี

ขนาด๘ นิ้ว เสนผาศูนยกลางก่ิงไมไมเกิน ๓ นิ้ว สามารถตัดก่ิงไมได

งบประมาณแคสองหม่ืนกวาบาท แตไดสอบถามเพ่ือนเครื่องประมาณ 

๑๒ นิ้วราคาเครื่องละประมาณเกือบแสนนําเขามาจากตางประเทศ ซ่ึงถา

ซ้ือในงานเกษตรจะดีกวา แตเทศบาลเรายังไมมีกองการเกษตร  

นายพงศกร (สมาชิกสภา) ยังไมมีความจําเปนในการจัดซ้ือ แตถาจะซ้ือขอใหปรับลดราคาลงมาอีก 

และนาจะซ้ือรถกระเชาเพ่ือซอมบํารุงไฟฟาในตําบล หรือซ้ือรถสองแถว

ซ่ึงมีความจําเปนมากกวา 

นายอํานวย (สมาชิกสภา) ในบริบทของตําบลศรีสุนทร การเกษตรมีความจําเปน งบประมาณ

สําหรับการเกษตรคอนขางนอย แผนงานการเกษตรการสงเสริม

การเกษตรก็ไมมีการสงเสริมแตอยางใด มีแตการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงในเทศบัญญัติเ พ่ิมเติมก็ไมมีแผนงาน

การเกษตร งานเกษตรของกองสาธารณสุขก็ไมมี จริงๆแลวนาจะมีการ

อบรมทําปุยหมัก ทําน้ํา อีเ อ็ม การปลูกพืชผักเ พ่ือประชาชนไดใช

ประโยชนไดอยางมาก แตการจัดซ้ือเครื่องยอยดังกลาวราคาคอนขางสูง 

รายละเอียดก็ไมมี 

นายไตรรงค (ประธานสภา) กองสาธารณสุขมีรายละเอียดของเครื่องยอยก่ิงไมหรือไม เอามาใหสภาฯ

ดูรายละเอียดดวย 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) จัดซ้ือเครื่องยอยก่ิงไม อยากทราบวาการบํารุงรักษา การซอมแซม

หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือใคร 

 



-๑๐- 

 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) สําหรับครุภัณฑท่ีเทศบาลจะซ้ืออยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข 

เทศบาลจะเปนผูซอมแซม บํารุงรักษาเพราะเปนทรัพยสินของเทศบาลแต

จะมีการทําบันทึกขอตกลงการใชรวมกับ สถานีพัฒนาท่ีดินและเรือนจํา

บานบางโจตอไป 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) รายละเอียดท่ีกองสาธารณสุขฯเอามาใหดู เปนเครื่องแบบลากจูง เพ่ือน

สมาชิกเชิญดูรายละเอียดได 

นายไตรรงค (ประธานสภา) เม่ือสมาชิกสภาฯดูรายละเอียดแลว สมาชิกทานใดจะสอบถามอีกเชิญได 

เม่ือไมมีสมาชิกสอบถาม ขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยก

มือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  -   คน  ไมเห็นชอบ  ๑๐  คน  งดออกเสียง   -  คน 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

 

๓.๖ เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน(รายจายหมวดครุภัณฑ

ท่ีดินและส่ิงกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกผัน) 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  เชิญนายกชี้แจง 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน รายจายหมวดครุภัณฑ ท่ี ดินและ

สิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ซ่ึงไดสภา

เทศบาลตําบลศรีสุนทรอนุมัติกันเงินไว และในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ยัง

มิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ 

พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๕๙ วรรคสอง ดังนี้ 

 งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖๐ 

 ๑.โครงการจางท่ีปรึกษาในการออกแบบอาคาร/สํานักงาน คสล.๔ ชั้น 

๕๐๐,๐๐๐.-บาทของสํานักปลัด 

 ๒.โครงการกอสรางหองอาบน้ําแตงตัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 

งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐.-บาทของกองการศึกษาฯ 

 



-๑๑- 

 

 ๓.จัดซ้ือรถบรรทุก ๖ ลอแบบทายลาด จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 

๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

 ๔.โครงการกอสรางกําแพงรั้วศาลาอเนกประสงค หมูท่ี ๖ งบประมาณ 

๒๕๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

 ๕.กอสรางปรับปรุงซอมแซมประตูน้ํา น้ําตกโตนไอเฮ งบประมาณ 

๘๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

 ๖.โครงการปรับปรุงถนน ซอยรมเกลา หมูท่ี ๗ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-

บาทของกองชาง 

 ๗.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บริเวณซอยทุงเสือขวน หมูท่ี ๖ 

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

 ๘.โครงการปรับปรุ งศาลาเอนกประสงค  หมู ท่ี  ๔ งบประมาณ 

๖๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

 ๙.จัดซ้ือรถสุขาเคลื่อนท่ี จํานวน ๑ คันงบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

ของกองสาธารณสุขฯ 

 ขอเสนอตอท่ีประชุมสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดถึง

ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามเชิญได 

นายสมพร (สมาชิกสภา) โครงการกอสรางกําแพงรั้วศาลาอเนกประสงค หมูท่ี ๖ เปนโครงการ

เดียวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนหรือไม 

นายไตรรงค (ประธานสภา) โครงการไทยนิยมยั่ งยืนของหมู ท่ี ๖ เปนการกอสรางเทพ้ืนศาลา

อเนกประสงคซ่ึงไมซํ้ากับโครงการของเทศบาล 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) โครงการจางท่ีปรึกษาในการออกแบบอาคาร/สํานักงาน คสล.๔ ชั้น เปน

การจางท่ีปรึกษาหรือวาวิศวกร เพ่ือคํานวณการกอสราง 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ในงบประมาณนี้รวมท้ังท่ีปรึกษาในการออกแบบอาคาร และวิศวกรดวย 

นายพงศกร (สมาชิกสภา) จัดซ้ือรถสุขาเคลื่อนท่ี จํานวน ๑ คันมีการหาผูรับจางหรือยัง และถายัง

คิดวายังไมมีความจําเปนเทาไหรในการจัดซ้ือ  

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) เทศบาลฯไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง และไดผูรับจางแลว แตกลัวจะสง

มอบรถไมทันปงบประมาณ จึงขอกันเงินออกไป 



-๑๒- 

 

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา) ในการกันเงินครั้งนี้ ขอใหกองคลังแจงออกมาวาในแตละโครงการอยูใน

การดําเนินการถึงไหนแลว 

นางวิไลลักษณ (ผอ.กองคลัง) ๑.โครงการจางท่ีปรึกษาในการออกแบบอาคาร/สํานักงาน คสล.๔ ชั้น 

๕๐๐,๐๐๐.-บาทของสํานักปลัดยังไมไดรายละเอียด 

 ๒.โครงการกอสรางหองอาบน้ําแตงตัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 

งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐.-บาทของกองการศึกษาฯยังไมไดรายละเอียด 

และแบบแปลน 

 ๓.จัดซ้ือรถบรรทุก ๖ ลอแบบทายลาด จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 

๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง ในการจัดซ้ือรถดังกลาวไดประกาศหา        

ผูรับจางแลว 

 ๔.โครงการกอสรางกําแพงรั้วศาลาอเนกประสงค หมูท่ี ๖ งบประมาณ 

๒๕๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง ยังไมรับรายละเอียด และแบบแปลน 

 ๕.กอสรางปรับปรุงซอมแซมประตูน้ํา น้ําตกโตนไอเฮ งบประมาณ 

๘๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง ยังไมรับรายละเอียดและแบบแปลน 

 ๖.โครงการปรับปรุงถนน ซอยรมเกลา หมูท่ี ๗ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-

บาทของกองชาง ยังไมรับรายละเอียดและแบบแปลน 

 ๗.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บริเวณซอยทุงเสือขวน หมูท่ี ๖ 

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง ยังไมรับรายละเอียดและ

แบบแปลน 

 ๘.โครงการปรับปรุ งศาลาเอนกประสงค  หมู ท่ี  ๔ งบประมาณ 

๖๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง ยังไมไดรับรายละเอียดและแบบแปลน 

 ๙.จัดซ้ือรถสุขาเคลื่อนท่ี จํานวน ๑ คันงบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

ของกองสาธารณสุขฯ ไดประกาศแลว และไดผูชนะการประกวดราคา 

กําลังเรียนผูรับจางมาทําสัญญา 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) ตามท่ีผอ.กองคลังไดชี้แจงมานั้น จะเห็นไดวาโครงการกอสรางจะไม

ดําเนินการในสวนของการออกแบบแปลน เอกสารไมสมบูรณ และกอง

ชางไมสงรายละเอียดใหเจาหนาท่ีพัสดุ เพ่ือดําเนินการประกาศหาผู

รับจางได ซ่ึงกองชางไมเคยดําเนินการไดตรงตอเวลาเปนประจํา 



-๑๓- 

 

นายประพิษ (ผอ.กองชาง) ขอเรียนชี้แจงวา ๘๐% กองชางไดดําเนินออกแปลนในสวนของเทศ

บัญญัติเพ่ิมเติม และเรงงานในสวนของปงบประมาณ ๒๕๕๙ แลวมาเรง

ดําเนินการในงานเพ่ิมเติมของปงบประมาณ ๒๕๖๐ ซ่ึงไดออกแบบ

โครงการกอสรางไวแลว แตจะประสบปญหาในเรื่องของท่ีดิน ซ่ึงไม

สามารถแกไขกับชาวบานในพ้ืนท่ีไดซ่ึงทําใหโครงการกอสรางตางๆลาชา

ออกไป 

นายจํารัส (สมาชิกสภา) โครงการจางท่ีปรึกษาในการออกแบบอาคาร/สํานักงาน คสล.๔ ชั้นนั้น 

ไมทราบวาจัดซ้ือท่ีดินหรือยัง เพราะเดี๋ยวเกิดปญหาเจาของท่ีดินไมขาย

แลวการจางท่ีปรึกษาท่ีตั้งงบประมาณไวจะทําอยางไรตอไป 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) โครงการจางดังกลาวจะใชสําหรับการกอสรางอาคารขางหลังเทศบาลฯ 

ซ่ึงจะสรางเปน ๔ ชั้นตอออกจากอาคารนี้ออกไป 

นางวิไลลักษณ (ผอ.กองชาง) ขอชี้แจงเพ่ิมเติมวา ในสวนของการขออนุมัติเบิกจายท้ังหมดนี้ก็แลวแต

ดุล พินิจของสภา ซ่ึงถาสภาไมอนุ มัติ ก็ ไมสามารถเบิกจ ายได ใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ได 

นายจํารัส (สมาชิกสภา) การจัดซ้ือรถของเทศบาลฯขอใหคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบ

คุณสมบัติใหดี ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถใชงานไดเปนอยางดีและยาวนาน 

เพราะท่ีผานมารถท่ีซ้ือเชน รถดูดโคลน ใชงานไมนานก็เกิดปญหา 

เครื่องยนตชํารุดตองซอมแซมสิ้นเปลืองงบประมาณมาก และตอไป

กระผมยินดีใหแตงตั้งเปนกรรมการตรวจรับดวย กรณีจัดซ้ือรถท่ีเปน

ประเภทใชงานหนักแบบนี้ 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน

ใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน และใหเลขานุการสภานับดวย 

นายสธุรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๗  คน ไมเห็นชอบ  -  ไมมี  งดออกเสียง  ๓  คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ๗ คน ไมเห็นชอบ – ไมมี  งดออกเสียง  ๓  คน 

 

๓.๗ เรื่อง  ขออนุ มัติกันเ งิน(รายจายหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน) 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  เชิญนายกชี้แจง 



-๑๔- 

 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขออนุมัติกันเงิน รายจายหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้

ผูกพันไดทันในปงบประมาณ ๒๕๖๑ และมีความจําเปนจะตองใชจายเงิน

ตอไปในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี

๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๕๙ วรรคแรก ดังนี้ . 

 ๑.โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV บริเวณสวนนวมินทรราชา ๘๗ 

พรรษา จํานวนไมนอยกวา ๘ จุด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาทของ

สํานักปลัด 

 ๒.โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV เพ่ิมเติมภายในสํานักงานเทศบาล

จํานวนไมนอยกวา ๘ จุด งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.-บาทของสํานักปลัด 

 ๓.โครงการกอสรางอาคารหอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร หมูท่ี ๕ 

งบประมาณ ๓,๗๕๐,๐๐๐.-บาทของกองการศึกษา 

 ๔.โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอลสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา 

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาทของกองการศึกษา 

 ๕.โครงการปรับปรุงถนน ซอยทุ งนาเคียน หมู ท่ี  ๕ งบประมาณ 

๔,๒๐๔,๐๐๐.-บาท 

 ๖.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพักคสล.บริเวณซอยทุงนา

เคียน หมูท่ี ๕ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

 ๗.จัดซ้ือรถยนตตรวจการณแบบขับเคลื่อน ๔ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไม

ต่ํากวา ๒,๐๐๐ ซีซีจํานวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๕๗๐,๐๐๐.-บาทของ

สํานักปลัด ในงบประมาณเงินเหลือจาย 

 ๘.จัดซอรถบรรทุกดีเซล ๔ WD แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๘๐๐ ซีซี งบประมาณ ๑,๒๕๒,๙๐๐.-บาทของ

กองชาง ในงบประมาณเงินเหลือจาย 

 ๙.โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ถนนลิพอนใต              

หมูท่ี ๕ งบประมาณ ๑,๔๖๗,๐๐๐.-บาทของกองชาง ในงบประมาณเงิน

เหลือจาย 



-๑๕- 

 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามเชิญได 

นายจํารัส (สมาชิกสภา) ท้ัง ๙ โครงการท่ีขออนุมัติกันเงินขอใหเรงดําเนินการใหเสร็จโดยเร็วดวย 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน

ใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน และใหเลขานุการสภานับดวย 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๗  คน ไมเห็นชอบ  -  ไมมี  งดออกเสียง  ๓  คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ๗ คน ไมเห็นชอบ – ไมมี  งดออกเสียง  ๓  คน 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืนๆ 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องเชิญได 

นายประพิษ (ผอ.กองชาง) ขอเรียนปรึกษาในเรื่องแหลงน้ําดิบ เพราะชางประปาไดทําหนังสือแจง

มายังกองชางวา ประปาหมูท่ี ๒ บริเวณควนตาแทนมีปญหาเรื่องแหลงน้ํา

ดิบ ปจจุบันการสูบน้ําไปใชทําน้ําประปาไมเพียงพอ เพราะความลึกท่ีวัด

ไดมาแค ๕๘ เมตรซ่ึงทําใหปริมาณน้ําไมเพียงพอซ่ึงใชเวลาดูดน้ําแค ๑ 

ชม.น้ําก็แหงแลว และน้ําดิบในชวงหนาฝนจะเปนน้ําผสมดินโคลน             

ทางเทศบาลจึงจําเปนตองปดระบบน้ําประปา เหลือเฉพาะน้ําบาดาล            

ซ่ึงน้ําจะไมเพียงพอ แตจะหมุนน้ําในคลําไปใช และจะทําใหกระทบการ

ขาดแคลนน้ําบอยมาก จะหารือวาจะแกปญหาระยะยาวอยางไร ซ่ึงพอจะ         

มีพ้ืนท่ีของหมูท่ี ๒ เพ่ือเก็บน้ําดิบซ่ึงจะทําใหน้ําท่ีเก็บไวตกตะกอนไมเปน

โคลน หรืออาจตองเจาะบอบาดาลเพ่ิม แตก็ติดประเด็นเรื่องท่ีดินคอนขาง

จํากัดมากสําหรับท่ีดินท่ีเหลืออยู  

นายพงศกร (สมาชิกสภา) ขอใหแกปญหาเบื้องตนไปกอน ซ่ึงจะหาแหลงน้ําใหม และถาน้ําไมพอใชก็

ตองแจงชาวบานแถวนั้นใหรับทราบ และใหชวยกักเก็บน้ําไวใชดวย สวน

จะหาพ้ืนท่ีเปนแหลงน้ําเราจะลงพ้ืนท่ีกันตอไป 

นายณรงค (สมาชิกสภา) พ้ืนท่ีบอสวนแตง หมูท่ี ๒ ท่ีอุทิศใหเทศบาลฯไปแลวนั้น นาจะเปนพ้ืนท่ี

เหมาะสมสําหรับเก็บกักน้ํา หรือจะสรางเปนหอถังก็นาจะบรรเทาความ

เดือนรอนไดด ี

 

 



-๑๖- 

 

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา) โครงการกอสรางสนามฟุตบอล ท่ีกําลังจะกอสราง ตอนนี้มีการถมดินแลว

ขอใหกันคลองไวดวย เพราะตรงนั้นเดิมเปนคลอง ท้ังนี้เพ่ือไมใหเกิด

ปญหาเรื่องน้ําทวมซ่ึงเปนปญหาซํ้าซากของตําบลศรีสุนทร  

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขอแจงสท.ในเรื่องการเสนอโครงการเพ่ือไมเกิดปญหา ถาสท.ทานใดเสนอ

โครงการมาแลวตองจัดการเรื่องของพ้ืนท่ีในการกอสรางโครงการตางๆ             

ใหเรียบรอย และจะตองใหมีการเซ็นตเปนลายลักษณอักษรไวดวย  

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดเสนอเรื่องในท่ีประชุมอีกหรือไม ถาไมขอปดการประชุม  
 

ปดประชุม   เวลา     ๑๒.๐๐  น. 

 

         (ลงชื่อ)     ผูจดรายงานการประชุม 

              (   นายสุธรรม  มุขพันธ  ) 

                           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวรายงานการประชุมนี้แลว 

 เม่ือวันท่ี   ๒๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ลงชื่อ............................................ ประธานกรรมการ 

               ( นายสมพร    วชิิตบุตร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการ 

           ( นายอํานวย   หลิมปานนท )  

       สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการและเลขานุการ 

             ( นายณรงค  กออินทร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวรายงานการประชุมนี้แลว 

 เม่ือวันท่ี   ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ลงชื่อ............................................ ประธานกรรมการ 

               ( นายสมพร    วชิิตบุตร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการ 

           ( นายอํานวย   หลิมปานนท ) 

       สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 



    ลงชื่อ.......................................... กรรมการและเลขานุการ 

             ( นายณรงค  กออินทร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

 

 


